

Số: /BC-UBND

TP. Bắc Kạn, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Trả lời, giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố khoá VII

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn

Thực hiện Văn bản số 243/HĐND-VP ngày 01/8/2024 của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Kạn về việc chuyển ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố khoá VII, UBND thành phố báo cáo trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri như sau:

1. Cử tri phường Nguyễn Thị Minh Khai

1.1. Cử tri Hà Mộng Hùng, tổ 9: Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Bắc Kạn thực hiện công tác vệ sinh môi trường các trục đường nhánh trên địa bàn phường Nguyễn Thị Minh Khai.

Trả lời:

Do nguồn kinh phí hạn hẹp, hiện nay thành phố thực hiện đấu thầu để lựa chọn đơn vị thực hiện công tác vệ sinh môi trường đối với các tuyến đường chính. Đối với các tuyến đường nhánh trên địa bàn thành phố hiện nay chưa thực hiện, mà giao cho chính quyền địa phương, người dân vệ sinh.

Vấn đề vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan đô thị luôn được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo. Đề nghị chính quyền địa phương và cử tri tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn để đảm bảo mỹ quan và văn minh đô thị.

1.2. Cử tri Nguyễn Hồng Lĩnh, tổ 3: Đoạn đường từ tổ 1 đến tổ 3 còn một đoạn vỉa hè (khoảng 120m) chưa được lát gạch vỉa hè do đoạn này chưa được đền bù, GPMB. Đề nghị tổ chức họp dân, đưa ra phương án giải quyết để sớm lát gạch vỉa hè đoạn còn lại cho đồng bộ.

Trả lời:

Phần vỉa hè chưa được đền bù cần nguồn kinh phí lớn (hơn 2,5 tỷ đồng). Hiện nay, do còn khó khăn về nguồn kinh phí chưa bố trí được cho công tác GPMB, đầu tháng 8/2024, UBND thành phố đã đối thoại với các hộ dân về xem xét phương án lát gạch vỉa hè trên phần đất chưa giải phóng mặt bằng, tuy nhiên không được đồng thuận, UBND thành phố sẽ thực hiện sau khi có điều kiện.

2. Cử tri phường Sông Cầu

Cử tri Hà Văn Nhiếp, tổ 17: Đề nghị có ý kiến với cấp có thẩm quyền về mong muốn của người dân được Đảng, nhà nước có chính sách hỗ trợ 1 phần phí đóng bảo hiểm y tế cho người dân lao động tự do từ 60 tuổi trở lên, vì hiện nay sau

khi mức lương cơ sở tăng thì mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện cũng tăng theo, trong khi người dân hết tuổi lao động thu nhập thấp, thường xuyên khám, chữa bệnh.

Trả lời:

Theo quy định của Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 06 năm 2014 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT); Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, không quy định chế độ BHYT cho người dân lao động tự do từ 60 tuổi trở lên. Do vậy, để được hưởng chế độ khám bệnh, chữa bệnh BHYT đề nghị cử tri đăng ký tham gia BHYT theo hộ gia đình với mức đóng, phương thức đóng cụ thể như sau:

- Mức đóng BHYT hộ gia đình được quy định, người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Việc giảm trừ mức đóng bảo hiểm y tế được thực hiện khi các thành viên tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cùng tham gia trong năm tài chính.

- Định kỳ 03 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, người đại diện của hộ gia đình trực tiếp nộp tiền đóng bảo hiểm y tế phân thuộc trách nhiệm đóng của mình theo quy định cho cơ quan bảo hiểm xã hội thông qua các tổ chức dịch vụ thu của Bru điện thành phố Bắc Kạn hoặc Chi nhánh Bru chính Viettel Bắc Kạn.

UBND thành phố Bắc Kạn xin được tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời sẽ kiến nghị với các cấp có thẩm quyền để xem xét về chính sách hỗ trợ đối với người lao động tự do từ 60 tuổi trở lên.

3. Cử tri phường Phùng Chí Kiên

3.1. Cử tri Hoàng Văn Ung, tổ 7: Đề thành phố trả lời rõ đất của nhà bà Nguyễn Thị Huệ người tổ 6 có đất ở tổ 7 thu hồi để làm công hợp đã thu hồi hết chưa, hay vẫn còn thì để cấp cho trường Mầm non sử dụng.

Trả lời:

Qua ra soát hồ sơ thu hồi đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Huệ có thửa đất 136,8m² tại tổ 7, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn. Thửa đất đã thu hồi toàn bộ vào công trình Đường 41m kéo dài và phần còn lại khu đô thị phía Nam thị xã Bắc Kạn với diện tích 136,8m² (trong đó: 48,0m² đất ở thửa số 102 + 88,8m² đất vườn liền kề đất ở thửa số 101 bản đồ trích đo của công trình) đã được UBND thị xã Bắc Kạn (nay là thành phố Bắc Kạn) thu hồi tại Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 và UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 07/12/2007 với tổng giá trị là 71.766.000 đồng (trong đó: Đất đai là 57.756.000 đồng; cây cối hoa màu là 14.010.000 đồng), hộ gia đình bà Huệ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và ký biên bản cam kết bàn giao mặt bằng ngày 16/01/2008. Nội dung này đã được UBND thành phố trả lời tại Văn bản số 351/UBND-GPMB ngày 02/3/2022.

3.2. Cử tri Đoàn Vũ Bé, tổ 11

- Hiện nay tuyến đường Tổ 11 xe chở đất không phun nước nên cát bụi bay vào nhà dân đề nghị xem xét giải quyết.

Trả lời:

Nội dung này đã được phòng Quản lý đô thị gửi văn bản đến Công an thành phố (Văn bản số 89/CV-QLĐT ngày 20/4/2023 về việc phối hợp kiểm tra xử lý vi phạm trên tuyến đường mới từ tổ 11B, phường Đức Xuân đi tổ 11, phường Phùng Chí Kiên). Đồng thời, phòng Quản lý đô thị đã có ý kiến chỉ đạo đơn vị được chấp thuận bãi đỗ thải tại khu vực nhắc nhở các chủ phương tiện đỗ thải vào bãi đỗ thải trên thực hiện các biện pháp che chắn kín thùng xe, không để đất rơi vãi trên cung đường vận chuyển.

Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong thời gian tới UBND thành phố chỉ đạo phòng Quản lý đô thị, UBND phường Phùng Chí Kiên tuyên truyền đến các hộ dân tại khu vực trên, nếu phát hiện các chủ phương tiện chở đất không thực hiện che chắn kín thùng xe, để rơi vãi đất đá trên đường phối hợp cung cấp thông tin, hình ảnh các trường hợp vi phạm đến UBND phường Phùng Chí Kiên để xử lý vi phạm theo quy định.

- Từ khi làm tuyến đường rùng mớ cứ mưa to là nước không thoát được do các hộ dân tự ý đặt cống nhỏ nước không thoát được ngập úng vào nhà dân đề nghị xem xét.

Trả lời:

UBND thành phố đã giao phòng Quản lý đô thị phối hợp với UBND phường Phùng Chí Kiên, Tổ trưởng và Trưởng ban công tác Mặt trận tổ 10, phường Phùng Chí Kiên kiểm tra thực tế tại khu vực trên. Qua kiểm tra có nhiều nguyên nhân xảy ra tình trạng ngập úng tại khu vực trên như ảnh hưởng của biến đổi khí hậu xảy ra mưa nhiều trong thời gian gần đây; tại khu vực này một số đoạn của mương đất trước kia người dân đã đặt cống tròn trên suối, đắp đất làm đường vào, đường kính ống nhỏ khiến dòng chảy bị thu hẹp; nhiều ao nước gần suối của các hộ dân tại đây do chuyên đổi mục đích sử dụng đã đổ lấp đất, nên khi mực nước trong suối dâng lên không còn ao hồ để tiêu thủy,... dẫn đến tình trạng nước không thoát kịp gây ngập úng cục bộ khi mưa lớn kéo dài. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với UBND phường Phùng Chí Kiên khảo sát, tìm phương án khắc phục để đảm bảo thoát nước cho cả khu vực.

3.3. Cử tri Đặng Văn Quyết, tổ 11

- Giải phân cách QL 3 đường rẽ Bản Áng nối đường Bắc Kạn - Thái Nguyên đề nghị rút ngắn để người dân đi lại cho thuận tiện.

Trả lời:

UBND thành phố có ý kiến như sau: Tuyến đường Thái Nguyên thuộc tuyến đường Quốc lộ 3 do Văn phòng quản lý đường bộ I.4 quản lý; đồng thời tại vị trí

cử tri kiến nghị là đoạn đường cong dễ xảy ra tai nạn không thể ngắt dải phân cách để bố trí cho người dân đi lại được, trường hợp phá dỡ dải phân cách tại các vị trí này sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao.

- Con đường từ QL 3 - Bản Áng bắt đầu từ tổ 11 Phường Chí Kiên đến tổ 11 Đức Xuân khi trời mưa to là bị ngập nước tràn vào nhà dân làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của dân. Đề nghị xem xét giải quyết.

Trả lời:

Trùng với ý kiến cử tri Đoàn Vũ Bé, tổ 11, phường Phùng Chí Kiên - đã trả lời ở trên.

4. Cử tri xã Dương Quang

4.1 Cử tri Nguyễn Duy Dân, thôn Phắc Tràng: Cần cấm các xe ô tô tải, xe con đỗ tại cổng nhà thi đấu (Tổng đích) vì làm hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông gây nguy hiểm.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới UBND thành phố sẽ nghiên cứu các giải pháp nhằm khắc phục vấn đề trên, đồng thời để đảm bảo lâu dài cũng sẽ rà soát và quy hoạch các vị trí bãi đỗ xe.

4.2. Cử tri Vũ Thị Dậu, thôn Nà Ôi: Đất nhà ông Hà Sỹ Hán đã bị thu hồi lâu rồi, nhưng hiện theo bản đồ địa chính hiện không khớp với thực tế đề nghị các cấp xem xét giải quyết.

Trả lời:

Đối với nội dung này, UBND thành phố giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp UBND xã Dương Quang và các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thu hồi đất của công trình Cầu Dương Quang đối với khu đất của gia đình ông Hà Sỹ Hán để tổ chức đối thoại với công dân; giao Ban Tiếp công dân thành phố tham mưu tổ chức đối thoại với công dân.

5. Cử tri phường Đức Xuân

5.1. Cử tri Đặng Văn Sơn, tổ 1A: Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo đơn vị thi công các công trình thuộc cụm công nghiệp Huyện Tụng có biện pháp che chắn để vật liệu không rơi vãi trong quá trình vận chuyển, tăng cường tưới nước, rửa đường để đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; đồng thời yêu cầu các đơn vị thi công sửa chữa, hoàn thiện đối với một số đoạn đường bị hỏng do ảnh hưởng của quá trình thi công gây ra.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố giao phòng Quản lý đô thị kiểm tra thực tế tại công trình, đã yêu cầu đơn vị thi công thực hiện việc hót dọn, tưới rửa mặt đường thường xuyên và che chắn không để vật liệu rơi vãi trong quá trình vận chuyển. Hiện nay tình trạng bùn đất rơi vãi trên mặt đường và bụi bẩn phần nào đã được đơn vị thi công khắc phục. UBND thành phố chỉ đạo phòng, ban, đơn vị

chuyên môn tiếp tục thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Đối với một số đoạn đường bị hỏng do ảnh hưởng của quá trình thi công gây ra. Hiện nay, dự án Nhà máy sản xuất, gia công giày, dép, đế giày xuất khẩu Bắc Kạn thuộc Cụm công nghiệp Huyện Tụng đang được thi công. Quá trình vận chuyển vật liệu phục vụ thi công công trình có gây hư hỏng mặt đường tại một số vị trí. UBND thành phố giao phòng Quản lý đô thị phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát và lập phương án đơn vị thi công khắc phục, sửa chữa.

5.2. Cử tri Nguyễn Ngọc Luy, tổ 6: Đề nghị thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, kiểm tra xử lý các cây xanh có nguy cơ bị gãy, đổ trên địa bàn thành phố để đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND thành phố đã chỉ đạo Ban quản lý dịch vụ công ích tiếp tục tăng cường kiểm tra, chỉ đạo đơn vị duy trì chăm sóc thực hiện xử lý các cây xanh có nguy cơ đổ gãy trên địa bàn thành phố.

5.3. Cử tri Hứa Thị Hiền, tổ 4: Đoạn mương thoát nước trên tuyến đường Kon Tum (tại Km155+980 – Km155+990) đã đọng đất cát trong lòng rãnh nên khi trời mưa to nước không thoát kịp tràn ra mặt đường gây ô nhiễm môi trường và nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Qua kiểm tra đoạn mương trên do UBND thành phố quản lý. Đề nghị UBND thành phố cho kiểm tra, khắc phục ngay.

Trả lời:

Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND thành phố đã giao Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị kiểm tra và đã đề xuất phương án khắc phục đọng đất cát trong lòng rãnh tại vị trí cử tri đề cập. Dự kiến xử lý trong tháng 9 năm 2024.

6. Cử tri phường Huyện Tụng

6.1. Cử tri Nông Thị Duyên, tổ Xây Dựng: Bản thân bà đang làm Tổ trưởng dân phố và kiêm thêm nhiệm vụ nhân viên y tế thôn bản nhưng được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm là 60% chứ không được hưởng 100% phụ cấp đối với nhiệm vụ kiêm nhiệm, như vậy không đúng với quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND tỉnh, đề nghị xem xét lại việc chi trả đối với phần phụ cấp kiêm nhiệm tại các thôn tổ.

Trả lời:

Nội dung này đã được Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn ban hành Quyết định số 274/QĐ-TTYT ngày 13/8/2024 về việc điều chỉnh mức chi bồi dưỡng cho nhân viên y tế thôn, tổ (từ 60% của 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng lên mức bồi dưỡng 100% của 0,3 mức lương cơ sở/người/tháng, kể từ ngày 07 tháng 04 năm 2024 - trong đó có bà Nông Thị Duyên, tổ Xây Dựng, phường Huyện Tụng)

6.2. Cử tri Hà Sỹ Quy, tổ Chí Lèn: Trong năm 1996, năm 2000 và năm 2014 ông đã cứu vớt được 03 thi thể bị đuối nước nhưng không được các cấp khen thưởng, ông đã gửi đơn lên phường Huyện Tụng và thành phố nhưng đến nay chưa

được xem xét, đề nghị quan tâm giải quyết cho ông được hưởng chế độ khen thưởng hoặc người có công theo quy định.

Trả lời:

UBND phường Huyền Tụng đã chuyển nội dung đề nghị kiến nghị và đơn đề nghị của ông Hà Sỹ Quy, tổ Chí Lèn đến Hội đồng thi đua, khen thưởng phường Huyền Tụng xem xét khen thưởng. Hiện nay, Hội đồng TĐKT phường Huyền Tụng đang hoàn thiện hồ sơ trình các cấp xem xét, giải quyết.

7. Cử tri phường Xuất Hóa

7.1. Cử tri Đặng Thị Phụng, tổ 3

- Cử tri Đặng Thị Phụng, tổ 3, phường Xuất Hóa phản ánh: Bà quê quán tại Bắc Ninh và tham gia Thanh niên xung phong từ cuối năm 1978 tại Lạng Sơn, cùng đợt tham gia với Bà có 16 người hiện còn sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh đều đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/TTg; còn Bà do lấy chồng và sinh sống tại Bắc Kạn nên không được thống kê trong danh sách; Bà đã nộp hồ sơ lên phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Bắc Kạn nhưng công chức trả lại hồ sơ và không nói lý do trả lại hồ sơ; đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm, xem xét.

Trả lời:

Năm 2022, bà Đặng Thị Phụng đã trực tiếp mang hồ sơ lên phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố để hỏi và nộp hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/TTg. Tuy nhiên, thời điểm đó qua xem xét hồ sơ của bà Phụng còn thiếu Giấy xác nhận quá trình công tác của cơ quan, đơn vị cũ trước khi đối tượng phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc (mẫu 7, bản chính), phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đã giải thích chi tiết, rõ ràng cho bà Đặng Thị Phụng biết, cụ thể: Tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động TBXH, Bộ Tài chính quy định “đối với những trường hợp không còn giấy tờ gốc thì phải có Giấy xác nhận quá trình công tác của cơ quan, đơn vị cũ trước khi đối tượng phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc (mẫu 7, bản chính), do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên trực tiếp quản lý đối tượng trước khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc, thôi công tác hoặc cử đi lao động hợp tác quốc tế, chuyển ngành hoặc chuyển sang công nhân viên quốc phòng rồi thôi việc cấp, ký, đóng dấu, kèm theo bản photocopy hồ sơ của đối tượng hoặc danh sách đăng ký, quản lý đối tượng mà cơ quan, đơn vị đang lưu trữ để làm căn cứ xác nhận. Trường hợp cơ quan, đơn vị cũ đã sáp nhập hoặc giải thể thì do cơ quan, đơn vị mới được thành lập sau sáp nhập hoặc cấp trên trực tiếp của cơ quan, đơn vị đã giải thể xác nhận”. Đến thời điểm hiện nay, trường hợp bà Đặng Thị Phụng đã có đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định thì đến UBND phường Xuất Hóa nộp hồ sơ để được giải quyết chế độ chính sách theo quy định.

- Đề nghị có ý kiến với cấp có thẩm quyền về mong muốn của người dân được Đảng, nhà nước có chính sách hỗ trợ một phần phí đóng bảo hiểm y tế tự nguyện cho người dân lao động tự do (nhất là người từ 60 tuổi trở lên), vì hiện nay

sau khi mức lương cơ sở tăng thì mức đóng bảo hiểm y tế tự nguyện cũng tăng theo, trong khi người dân lao động tự do và người hết tuổi lao động thu nhập thấp; người từ 60 tuổi trở lên thường xuyên phải đi khám, chữa bệnh.

Trả lời:

Trùng với ý kiến cử tri Hà Văn Nhiếp, tổ 17, phường Sông Cầu (2), đã trả lời ở trên

7.2. Cử tri Nông Thị Nguyệt, tổ 1: Việc ông Đỗ Thanh Biên lấn chiếm dòng chảy Suối Xuất Hoá đầu phai thủy lợi Tổ 1, đã xử lý đến đâu? đề nghị trả lời cho người dân được biết?

Trả lời:

Đối với công trình xây dựng kè nhà ông Đỗ Thanh Biên - Tổ 1 phường Xuất Hoá, UBND phường Xuất Hoá đã phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố lập biên bản vi phạm hành chính do có hành vi vi phạm lấn chiếm lòng suối làm gia tăng rủi ro thiên tai mà không có các biện pháp xử lý, khắc phục (*Biên bản số 13/BB-VPHC ngày 27/12/2023*).

Ngày 09/8/2024, UBND phường Xuất Hoá đã phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố thành phố kiểm tra việc thực hiện cam kết tháo dỡ công trình vi phạm của ông Đỗ Thanh Biên. Tại thời điểm kiểm tra, hộ ông Đỗ Thanh Biên chưa tháo dỡ công trình, ông Đỗ Thanh Biên đã xuất trình bản cam kết chịu trách nhiệm đối với công trình kè.

Trong thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu UBND phường Xuất Hoá tiếp tục phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố đôn đốc ông Đỗ Thanh Biên tháo dỡ công trình vi phạm, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp xây dựng công trình lấn chiếm suối để đảm bảo lưu thông dòng chảy, tránh ngập úng vào mùa lũ.

7.3. Cử tri Trần Thị Thân, tổ 1: Đề nghị cho phép tổ dân phố thanh lý bán hoặc cho thuê 02 Hộ trường nhà văn hóa (tổ Lũng Hoàn, Đoàn Kết cũ) vì hiện nay bỏ không.

Trả lời:

1. Đối với nhà văn hóa (tổ Lũng Hoàn cũ): Ngày 24/12/2023 UBND tỉnh Bắc Kạn đã có Quyết định số 2430/QĐ-UBND về việc giữ lại sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án sắp xếp của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Bắc Kạn. Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt 12 cơ sở nhà, đất cho Ủy ban nhân dân phường Xuất Hóa với phương án giữ lại tiếp tục sử dụng, trong đó có nhà văn hóa (tổ Lũng Hoàn cũ). Do vậy, đề nghị UBND phường Xuất Hóa thực hiện tốt việc quản lý và sử dụng nhà, đất theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định.

2. Đối với nhà văn hóa (tổ Đoàn Kết cũ): Ngày 24/12/2023 UBND tỉnh Bắc Kạn đã có Quyết định số 2429/QĐ-UBND về việc chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất đã được phê duyệt phương án sắp xếp lại,

xử lý nhà, đất trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Theo đó, UBND tỉnh đã chuyển giao 04 cơ sở nhà, đất cho Ủy ban nhân dân thành phố quản lý xử lý, trong đó có nhà văn hóa tổ 1 (tổ Đoàn Kết cũ), lý do chuyển giao: không còn nhu cầu sử dụng. Hiện nay UBND thành phố đang xây dựng phương án bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với nhà văn hóa tổ 1 (tổ Đoàn Kết cũ).

8. Cử tri xã Nông Thượng

8.1. Cử tri Trần Mạnh Quân, thôn Nà Nàng: Việc thu hồi GCNQSD đất của gia đình ông (GCN mang tên ông Trần Nguyễn Quảng - con trai ông và bà Tạ Thị Thu Hương) không thực hiện đúng với quy định, đề nghị xem xét lại việc thu hồi GCN của gia đình ông.

Trả lời:

Đối với nội dung này, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố đã có Văn bản trả lời ông Trần Mạnh Quân (*Văn bản số 852/CNVPĐK ngày 22/8/2024 về việc trả lời đơn đề nghị của công dân - phê tô gửi kèm*).

8.2. Cử tri Hoàng Hữu Sinh, thôn Tân Thành: Gia đình tôi đang canh tác sử dụng 01 thửa đất ruộng nhưng hiện nay lại cấp GCNQSD đất cho hộ ông Hoàng Phúc Thọ và ông Thọ cũng khẳng định là việc cấp GCNQSD đất trên là không đúng nhưng không trả lại GCNQSD đất cho gia đình tôi, đề nghị xem xét lại việc cấp GCNQSD đất của hộ ông Hoàng Phúc Thọ và cấp lại GCNQSD đất cho gia đình tôi.

Trả lời:

Đối với nội dung này, đề nghị cử tri Hoàng Hữu Sinh đến UBND xã Nông Thượng để phối hợp kiểm tra, rà soát hồ sơ địa chính đối với thửa đất của gia đình ông đang sử dụng và thửa đất của hộ ông Hoàng Phúc Thọ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trường hợp cần thiết kiểm tra thực địa việc sử dụng đất của 02 gia đình. Nếu phát hiện việc hộ ông Hoàng Phúc Thọ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng với thửa đất đang sử dụng, đề nghị UBND xã Nông Thượng báo cáo UBND thành phố thực hiện thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Trên đây là Báo cáo trả lời và giải quyết ý kiến cử tri sau họp thứ 8, HĐND thành phố khoá VII của UBND thành phố Bắc Kạn./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Như trên (b/c);
- Thành uỷ Bắc Kạn;
- UB MTTQVN thành phố;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Các phòng, ban, ngành thành phố;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, phường;
- Các đại biểu HĐND thành phố (*Email công vụ*);

Gửi bản giấy:

- Như trên (b/c);
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Long Văn Thắng

